

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลพิกกำลังกับแนเซอร์ล พาร์ค เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับบน “อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีทส์”

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) และบริษัท แนเซอร์ล พาร์ค จำกัด (มหาชน) (“NPARK”) ได้ร่วมลงทุนด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50:50 ในบริษัท MHG NPARK Development จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองเชียงใหม่ ชื่อ โครงการ อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีทส์ โดย MINT จะลงทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 267 ล้านบาท

โครงการนี้ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองบนถนนเจริญประเทศตรงข้ามโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งใกล้กับเชียงใหม่ไนท์บาซาร์และแม่น้ำปิง โดยเป็นอาคาร 7 ชั้น ประกอบด้วยจำนวนห้องพักทั้งหมด 44 ห้อง ทั้งห้องพักประเภท 1 ห้องนอน มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 65 ตารางเมตร ห้องพักประเภท 2 ห้องนอน มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 90 ตารางเมตร และห้องพักประเภท 3 ห้องนอน มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตารางเมตร พร้อมให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โครงการ อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีทส์เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งที่สองภายใต้แบรนด์อนันตรา ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ MINT เป็นเจ้าของ หลังจากโครงการเรสซิเดนส์ โดยอนันตรา ลายัน ภูเก็ต นอกจากนี้ โครงการ อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีทส์เป็นการต่อยอดถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์อนันตราในการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับบน โดยมีแผนเริ่มการก่อสร้างในปี 2558 และจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในปี 2559

นายดิลลิต ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MINT กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพัฒนาโครงการ อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีทส์ กับ NPARK ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับบนแห่งแรกร่วมกันในเชียงใหม่ การร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับบนในทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ ประกอบกับยังเป็นการสร้างผลประโยชน์เพิ่มขึ้นให้แก่โรงแรมของเราอีกด้วยจากกลยุทธ์การสร้างธุรกิจแบบกลุ่ม (Cluster Concept) โครงการนี้เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์อนันตรา ของ MINT อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เรามั่นใจว่า โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับบนนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากเราเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการเติบโตของความต้องการในสถานที่เพื่ออยู่อาศัยของลูกค้าระดับบนอย่างมาก ทั้งในสถานที่เพื่ออยู่อาศัยเอง เพื่อการพักผ่อน หรือแม้แต่เพื่อการลงทุน”

นายนคร ลักษณะกาญจน์ กรรมการผู้จัดการของ NPARK กล่าวว่า “การร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของทั้ง 2 องค์กรมารวมกัน โดยโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับบนแห่งนี้จะจูงกลุ่มลูกค้าระดับบนทั้งคนไทยและต่างชาติ ซึ่งมีความต้องการในที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงในเชียงใหม่ นอกจากคุณภาพของการก่อสร้างระดับสูงของโครงการ อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีทส์นี้ โครงการนี้จะนำเสนอทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอย่างครบครัน เรามั่นใจในความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพในการบริหารและจัดการที่อยู่อาศัยระดับบนของ MINT ซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จมากมายในการบริหารกลุ่มโรงแรมและเรสซิเดนซ์ระดับบนที่ผ่านมาของ MINT ด้วยเหตุนี้ เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีทส์ จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และจะเป็นโครงการที่โดดเด่นโครงการหนึ่ง ของ NPARK”

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น MINT เป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 1,500 สาขา ใน 20 ประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เดอะ พิชซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ ซิชส์ เลอร์ แดรี่ ควีน เบอร์เกอร์ คิง ไทยเอ็กซ์เพรส เดอะ คอฟฟี่ คลับ ริปส์ แอนด์ รัมส์ และริเวอร์ไซด์ อีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการดำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมทั้งสิ้น 118 โรงแรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า อนันตรา อวานี ไอคิส เฟอร์ อควัม เอเลวาน่า แมริออท ไฟร์ชู้นส์ เซนต์ รีจิส เรดิสัน บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในประเทศไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ เวียดนาม แทนซาเนีย เคนยา ตะวันออกกลาง ศรีลังกา จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา แคมเบีย บอตสวานา นามิเบีย สวาซิแลนด์ เลโซโท และโมซัมบิก นอกจากนี้ MINT ยังเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอาง และธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า โดยมีโรงงานเป็นของตัวเอง เครื่องหมายการค้าที่ MINT เป็นผู้จัดจำหน่ายได้แก่ แก๊ป เอสปรี บอสตันี ชาร์ล แอนด์ คีธ เพโดร เรดเอิร์ธ ทูมี สวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ อีทีแอล เลิร์นนิ่ง และ มายเชลล์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.minorinternational.com

บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า บริการ จำหน่าย และบริหารอย่างครบวงจร และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจทั้งในช่วงธุรกิจขยายตัวและในช่วงขาลงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2546 NPARK ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการเรียกความมั่นใจของนักลงทุนโดยสามารถระดมทุนจากผู้ถือหุ้นใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมเป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 23 กรกฎาคม 2546

Press Contacts:

Minor International: Chaiyapat Paitoon / Jutatip Adulbhan at Tel: (662) 365-7500
